

Số: 334/BC- MTTQ-BTT

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ ban hành kế hoạch số 185/KH-MTTQ-BTT ngày 01/4/2024 về giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố năm 2024 đối với UBND phường Hoà Hương và UBND xã Tam Ngọc.

Ngày 19/4/2024, tại Phòng họp UBND phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ. Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị giám sát, kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày từ đầu năm sau khi nhận Nghị quyết, Chỉ thị của thành phố, Đảng ủy đã ban hành Nghị Quyết số 62 - NQ/ĐU ngày 28/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Hoà Hương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; trong đó có công tác động viên, tuyển quân. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng quy định; sự theo dõi và chỉ đạo trực tiếp của Ban CHQS thành phố, cơ quan thành phố, Hội đồng NVQS đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, kịp thời và đúng Luật như Kế hoạch số 31/KH- HĐNVQS ngày 30/6/2023 tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi CDNN và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, Kế hoạch số 12/ KH- HĐNVQS ngày 21/3/2023 về tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Các văn bản Kiện toàn Hội đồng NVQS đúng đủ thành phần qui định, có kế hoạch phân công thành viên đúng điểm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo ở từng khối phố trong thực hiện nhiệm vụ.

1.2 Công tác tuyên truyền Luật NVQS (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định thi hành nghĩa vụ quân sự

Tập trung chỉ đạo Ban CHQS phường phối hợp với Công an, các ngành, đoàn thể, văn hóa xã hội, tư pháp, đài truyền thanh tham gia tuyên truyền luật NVQS năm 2015, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, Thông tư, Nghị định liên quan đến công tác động viên, tuyển quân bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi đến gia đình và thanh niên trong diện thực hiện NVQS, phát thanh lưu động bằng

xe ô tô kết hợp đội cờ hồng có băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, lồng ghép trong các cuộc họp nhân dân, trong các buổi tiếp xúc cử tri ở từng khối phố và thường xuyên phát trên đài truyền thanh của phường, từ đó đại đa số công dân trong độ tuổi hiểu về thực hiện NVQS là trách nhiệm, nghĩa vụ và vừa là quyền lợi của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ tổ Quốc. Hằng năm Ban CHQS phường tham mưu cho UBND phường tổ chức tuyên truyền trực tiếp số thanh niên nhận lệnh gọi khám tuyển NVQS.

1.3 Vai trò của Hội đồng, thành viên HĐNVQS, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS phường .

Trong công tác xét duyệt Hội đồng NVQS phường luôn bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, tạo sự nhất trí cao trong nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS hăng hái tham gia sơ, khám tuyển từ đó có cơ sở tuyển chọn công dân bảo đảm sức khỏe đưa vào thực lực gọi khám hằng năm có chất lượng. Trong quá trình khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS phường theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp trên và Thông tư quy định. Thành viên Hội đồng NVQS phát huy được tinh thần trách nhiệm đứng điểm tại các khối phố kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của thanh niên trong độ tuổi NVQS và tham mưu đề xuất giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nhất là tư tưởng của thanh niên đã phát lệnh nhập ngũ hằng năm.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1 Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự

Hội đồng NVQS phường đã chỉ đạo công tác đăng ký NVQS lần đầu, có kế hoạch phân công trách nhiệm và triển khai cho các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, Công an khu vực, Ban nhân dân các khối phố phối hợp thực hiện đúng quy định. Các khối phố tổ chức họp xét duyệt đảm bảo đúng thành phần tham dự. Chỉ đạo Ban CHQS phường tham mưu cho UBND phường Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 28/3/2023 về tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân trên địa bàn phường. Toàn phường đã điều tra thực lực nam công dân đủ 17 tuổi trong năm là 51 TN/ 9.500 khâu, đạt 0,53% so với dân số. Phát lệnh gọi thanh niên lên trạm đăng ký là 51/51TN, đạt 100 % so với phát lệnh. Không có trường hợp nào chống lệnh gọi đăng ký.

2.2. Công tác quản lý, xét duyệt nguồn công dân SSNN

Xét duyệt thực lực theo Luật NVQS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản dưới luật: Căn cứ vào Hướng dẫn số 632/HD-HĐNVQS ngày 06/7/2022 của Hội đồng NVQS thành phố về hướng dẫn xét duyệt thực lực gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và Kế hoạch số 31/KH- HĐNVQS ngày 30/6/2023 của Hội đồng NVQS phường tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi CDNN và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, Ban CHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường lịch phân công xét duyệt thực lực tuyển quân đối với từng thành viên trong hội đồng tham gia xét duyệt tại các khối phố đảm bảo các bước đúng theo quy trình, hướng dẫn và quy định của luật.

Công tác điều tra nắm và quản lý thực lực nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18- 25 tuổi và từ 25- 27 tuổi đối với thanh niên đã tốt nghiệp các trường

Cao Đẳng, Đại Học được triển khai khá tốt. Tổng thực lực năm 2023 là 314TN/9500 khẩu, đạt 3,30 % so với dân số.

Phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác “2 gặp 4 biết”. Đây là khâu quan trọng trong công tác vận động đến từng gia đình thanh niên để biết được tâm tư, nguyện vọng, trình độ, chính trị của từng thanh niên để có phương pháp vận động phù hợp; nắm số điện thoại, Zalo, Facebook... chủ động liên hệ nắm bắt tình hình, phối hợp với đoàn thanh niên phường lập các nhóm Zalo, Facebook... thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thanh niên đang học các trường kịp thời, qua đó vừa truyền tải các thông tin của Luật, Nghị định, và các văn bản liên quan đến công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vừa nắm bắt các mối quan hệ xã hội của từng thanh niên tạo điều kiện thuận lợi trong lập hồ sơ, lý lịch của từng thanh niên khi trúng tuyển được đảm bảo hơn.

2.3 Công tác sơ tuyển sức khỏe NVQS

Chỉ đạo Ban CHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường Quyết định thành lập Hội đồng khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2024 và Kế hoạch số 36/KH-HĐNVQS phường ngày 06/9/2023 về tổ chức khám sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024, đảm bảo theo kế hoạch của thành phố. Tiến hành thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn phường và phát hành thông báo khám sơ tuyển đảm bảo thực hiện đúng quy định. Tổng số thanh niên về khám sơ tuyển là 61/94 đạt 64,89 %.

2.4 Công tác khám sức khỏe NVQS

Đảng ủy, UBND phường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật NVQS và các văn bản quy định khác. Chỉ đạo Ban CHQS Phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường kế hoạch số 43/KH-HĐNVQS phường ngày 19/10/2023 về tổ chức niêm yết và kết thúc niêm yết thực lực NVQS trên địa bàn các khối phố đảm bảo theo luật định. Kế hoạch số 45/KH-HĐNVQS phường ngày 25/10/2023 về tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS và Công an nhân dân, Kế hoạch số 44/KH-BCH của Ban CHQS phường ngày 25/10/2023 về tổ chức bảo vệ khám sức khỏe NVQS và Công an nhân dân.

Công tác điều khám sức khỏe NVQS trong năm 2023 trên địa bàn phường là 94 TN, lên trạm 94TN, đạt tỷ lệ lên trạm 100% so với điều khám; đạt sức khỏe 24 thanh niên, tỉ lệ 25,53%, không đạt sức khỏe 70 thanh niên, tỉ lệ 74,47% và tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ phát lệnh gọi nhập ngũ được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Không có trường hợp nào chống lệnh, chống khám.

2.5. Công tác xét duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ, hiệp đồng, thâm nhập và chốt quân số; Thực hiện “2 gặp 4 biết”; Việc niêm yết công khai các loại danh sách tại trụ sở UBND phường theo quy định

Tổ chức xét duyệt phân loại thực lực NVQS được tiến hành chặt chẽ. Chỉ đạo Ban CHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường xây dựng kế hoạch niêm yết và kế hoạch số 47/KH- HĐNVQS phường ngày 30/11/2023 về kiểm tra, thâm nhập “2 gặp, 4 biết” đến từng tổ, khối phố tạo sự công bằng, dân chủ trong tuyển quân. Kế hoạch phân công thành viên hội đồng đứng điểm các khối phố theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên, kịp thời xử lý khi có tình huống.

2.6. Công tác phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức Lễ giao, nhận quân

UBND phường chỉ đạo Ban CHQS phường tham mưu kế hoạch đón quân nhân xuất ngũ đồng thời gặp mặt và phát lệnh cho thanh niên trúng tuyển... Phát lệnh cho 20 TN; trong đó trực tiếp 19 thanh niên nhận lệnh trực tiếp, 01 thanh niên nhận lệnh gián tiếp.

Chỉ đạo Ban CHQS phường bám sát kế hoạch Lễ giao, nhận quân của UBND thành phố, tham mưu cho UBND phường kế hoạch số 157/KH-UBND phường ngày 20/02/2024 về bảo đảm Lễ giao, nhận quân năm 2024, chuẩn bị đầy đủ về chương trình gặp mặt, phương tiện, thông tin tuyên truyền, các Ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tiến hành trao quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ tạo được khí thế trong ngày hội tòng quân... Đưa thanh niên lên vị trí giao quân đảm bảo theo kế hoạch của UBND thành phố.

3. Việc xử lý các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự: không có trường hợp nào.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Đảng ủy, UBND phường đã chủ động chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc từ phường đến khối phố, đặc biệt là thành viên Hội đồng NVQS và cán bộ khối đội trưởng, quân dân chính khối phố trực tiếp làm và vận động nhân dân thực hiện Luật NVQS nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về các nội dung của Luật NVQS để tổ chức thực hiện đạt chất lượng bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho nhân dân đặc biệt là thanh niên trong lứa tuổi thực hiện luật NVQS từ đó nâng cao được nhận thức về việc chấp hành Luật NVQS, động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố. Hội đồng NVQS đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng. Thành viên Hội đồng NVQS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công và làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc số lượng, chất lượng, những khó khăn, vướng mắc đối với thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ và QNDB thực hiện nhiệm vụ từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời.

Chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn các nội dung cho thành viên Hội đồng NVQS và cán bộ khối phố thực hiện bảo đảm chất lượng chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. Đặc biệt công tác tuyển chọn, gọi CDNN được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và các văn bản chỉ đạo sát với thời gian và các nội dung công việc, từ đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Công tác bàn giao quân cho thanh phố được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ đảm bảo đúng kế hoạch, đúng thời gian, đạt 100% chỉ tiêu.

2. Tồn tại, hạn chế

Hội đồng NVQS phường xét duyệt phân loại thực lực chưa chặt chẽ, còn để sai sót như về đạo đức, chính trị, đang học các trường đạo tạo...

Vai trò, trách nhiệm của một vài thành viên trong Hội đồng NVQS phường chưa phát huy hết, chưa bám sát địa bàn được phân công nên không phát hiện kịp thời những thiếu sót, tồn tại của khối phố, còn mang tính chủ quan, thường hay nặng về số lượng chưa quan tâm đến chất lượng.

Công tác xét duyệt tại một số khối phố còn hạn chế, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên vi phạm pháp luật

Việc hoàn chỉnh hồ sơ cho thanh niên nhập ngũ còn chậm so với thời gian quy định

Công tác quản lý nhân hộ khẩu chuyển đến cư trú trên địa bàn hoặc chuyển khâu đi nơi khác có lúc chưa chặt chẽ.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

1. Đối với Ban CHQS thành phố:

- Cần quan tâm đến các nội dung rà soát, xét duyệt như: trường Đại học hệ chính quy có trường học 3 năm, 4 năm, 5 năm và có thể dài hơn. Như vậy sẽ có trường hợp có em học xong sớm mà để bỏ ngoài thực lực.

- Có những trường hợp thanh niên đi khám nhiều lần, hằng năm đều kết luận không đạt. Nhưng vẫn bị gọi lên khám, như vậy làm ảnh hưởng thời gian, công việc của người dân. Đề nghị cần xem xét các trường hợp này.

- Đối với hình thức khám sơ tuyển, đề nghị có hình thức làm khác để đảm bảo cho thanh niên đi làm ăn xa có thể thực hiện được, tránh lãng phí về công sức và thời gian.

2. Đối với UBND phường Hoà Hương:

- Đề nghị ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp.

- Địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

- Đề nghị tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế để trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

- Thường xuyên theo dõi, quan tâm, động viên thực hiện tốt 2 gặp, 4 biết đối với các thanh niên trúng tuyển trong các đợt khám tuyển NVQS.

- Đề nghị làm tốt công tác nắm thực lực quản lý nhân hộ khẩu, tránh trường hợp để sót thanh niên.

- Cần làm tốt công tác phối hợp trong rà soát, xét duyệt để nắm bắt được đời sống, đạo đức, hoàn cảnh của thanh niên.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ./.

Nơi nhận:

- Ban DC-PL MT Tỉnh;
- Thành uỷ Tam Kỳ;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT phường Hoà Hương;
- Lưu VT.

